



คุณวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

กลุ่มการสอน 1 วิชาพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล

ที่	ชื่อ สกุล	คุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญ
1	นางสาววัชรีย์ ไชยจันดี*	- การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- หลักการและเทคนิคการพยาบาล - การให้คำปรึกษา
2	ดร.โสภภาพร พันธุ์ลาวัณย์	- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การบริหารการพยาบาล - ความปลอดภัยของผู้ป่วย
3	นางสาวพร บุญมี	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการพยาบาล) - นิติศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	- การบริหารความเสี่ยง - การประกันคุณภาพการศึกษา - การบริหารการพยาบาล - จริยศาสตร์ทางการพยาบาล - การจัดทำแผนกลยุทธ์ - การจัดการความรู้ - การบริหารความปลอดภัยผู้ป่วย
4	นางสาวบัวบาน ยะนา	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	- การให้คำปรึกษา สุขภาพจิต - หลักการพยาบาล
5	นายนครินทร์ นันทฤทธิ	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาเศรษฐศาสตร์) - สัมฤทธิบัตรกฎหมายภาษีอากร (เกียรตินิยม) - นิติศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- กฎหมาย - หลักการพยาบาล
6	นางสุทธินี มหามิตร วงศ์แสน	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) - Bachelor of Computing (Information Technology)	- เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
7	นางสาวกัญติยา ลิ้มประเสริฐ (ลาศึกษาต่อปริญญาโท ปีการศึกษา 2560)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลเด็ก

* หัวหน้ากลุ่มการสอน

กลุ่มการสอน 2 การพยาบาลครอบครัวชุมชนและการพยาบาลจิตเวช

ที่	ชื่อ สกุล	คุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญ
1	นางอัมพร ยานะ*	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลชุมชน) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2	ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย	- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(การวิจัยและและพัฒนาหลักสูตร) - การศึกษามหาบัณฑิต(การวัดผลการศึกษา) - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	-เทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม -การวิจัย - การทดสอบและการวัดผลการศึกษา
3	ดร. พิมพิมล วงศ์ไชยา	- PhD. (Mental health nursing) - MSc. (Advanced Nursing Practice) - วิทยาศาสตร์ศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาให้คำปรึกษา) - วิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาลและผดุงครรภ์)	-สุขภาพจิตนักศึกษา -สุขภาพจิตผู้ต้องขัง -การพยาบาลจิตเวช
4	นางสาวรัฐญากรณ์ โนใจ	- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-การพยาบาลชุมชน
5	นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ	- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การสร้างเสริมสุขภาพ) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	-สร้างเสริมสุขภาพ - การพยาบาลทารกแรกเกิด
6	นางพัชรบูรณ์ ศรีวิชัย	- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลอนามัยชุมชน - การพยาบาลจิตเวช
7	นายแดนชัย ขอบจิตร	- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
8	ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ	- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต -Master of Nursing - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลชุมชน - การวิจัย
9	ดร.อรัญญา นามวงศ์	- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การส่งเสริมสุขภาพ) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
10	นางสาวคอย ละอองอ่อน	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
11	ดร.นันทิกา อนันตชัยพัธนา	-PhD. (สังคมศาสตร์) - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการ	- สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ที่	ชื่อ สกุล	คุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญ
		พยาบาลจิตเวช) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	
12	ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน์	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลศึกษา) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต	- หลักการพยาบาล - มนุษย์ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม - การแพทย์แผนไทย - พิษสมุนไพรร - การนวดไทย
13	นางสาวชุลีพร ภูโสภา (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558)	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการ พยาบาลจิตเวช) - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การบริหาร โรงพยาบาล) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- สุขภาพจิต - การพยาบาลสุขภาพจิต
14	นางพิกุล อุทธิยา (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558)	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	- การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
15	นายเอกพันธ์ คำภีระ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลชุมชน
16	นายเฉลิมพล กำใจ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวช) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลจิตเวช - จริยธรรมทางการพยาบาล

* หัวหน้ากลุ่มการสอน

กลุ่มการสอน 3 การพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์

ที่	ชื่อ สกุล	คุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญ
1	นางจรรยา แก้วใจบุญ*	- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง	- การพยาบาลมารดา ทารก และ การผดุงครรภ์
2	นางสาวบำเพ็ญ คำดี	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลมารดา และทารกแรกเกิด) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลมารดาและทารก - การให้คำปรึกษาหญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่พร้อม การตั้งครรภ์วัยรุ่น
3	ดร.ทักษิภา ชัชวรัตน์	- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล ครอบครัว) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	- การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
4	นางดลฤดี เพชรขว้าง	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีว อนามัย) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง	- การพยาบาลมารดา และผดุง ครรภ์ - การพยาบาลอาชีวอนามัย
5	นางเกศินี การสมพจน์	- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การตั้งครรภ์ การคลอด - การพยาบาลทารกแรกคลอด - การสื่อสารการศึกษา
6	นางสาวอรทัย แซ่ตั้ง	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้น สูง)	- การพยาบาลมารดา ทารก และ การผดุงครรภ์
7	นางสาววรรณิภา เย็นใจ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้น สูง) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานการคลอด
8	นางสาวทิตติยา กาวิละ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ชั้น สูง) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลมารดาและผดุง ครรภ์
9	นางสาวฐิติพร เรือนกุล	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลมารดาและผดุง ครรภ์
10	นางสาววรินทร์ธร สุขกาย	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลมารดาและผดุง ครรภ์
11	นางสาวสุภาภรณ์ นันตา	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลมารดาและผดุง ครรภ์

* หัวหน้ากลุ่มการสอน

กลุ่มการสอน 4 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ

ที่	ชื่อ สกุล	คุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญ
1	นางสุรางคณา ไชยรินคำ*	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลเด็ก
2	นางสาวพินทอง ปินใจ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง	- การพยาบาลเด็ก - ประวัติการพยาบาล - จริยศาสตร์
3	นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง	- การดูแลแบบประคับ ประคอง - การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ จริง
4	นางสิริสุดา เตชะวิเศษ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล ผู้สูงอายุ) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง	- การพยาบาลผู้สูงอายุ - การพยาบาลผู้ใหญ่
5	ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน	- PhD.(Nursing) - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง - การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ - การวิจัยทางการพยาบาล
6	นางสาวพงศ์พัชรา พรหมเผ่า	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลด้าน การควบคุมการติดเชื้อ) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลเด็ก
7	นางเปรมฤดี ศรีวิชัย	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการ พยาบาล) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การบริหารการพยาบาล - การวิจัยเชิงปริมาณ
8	นางปภัชญา ธัญปานสิน	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- พยาบาลศัลยศาสตร์
9	นางสมศรี ทาทาน	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	- การพยาบาลอายุรศาสตร์
10	นางสาวณัฐทิพร อ้นด้วง	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลเด็ก) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-การพยาบาลเด็ก
11	นางวราภรณ์ ศรีจันทร์พาล	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ที่	ชื่อ สกุล	คุณวุฒิการศึกษา	ความเชี่ยวชาญ
12	ดร.ปรศนี สมิต	-PhD (Nursing) -พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาล ผู้สูงอายุ) -ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์	-การพยาบาลผู้สูงอายุ
13	นางสาวชลธิมา ปิ่นสกุล	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
14	นางสาวสุทธิณี สุปรียาพร	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมาร เวชศาสตร์) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลเด็ก
15	นางสาววาสนา กันคำ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก เริ่มปีการศึกษา 2557)	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลอายุรศาสตร์
16	นางสาวกาญจนา สำใจ	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต	- การพยาบาลบุคคล ที่มีปัญหา สุขภาพ

* หัวหน้ากลุ่มการสอน

